

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ ขณะที่นักลงทุนจับตามผลการแก้ปัญหาหนี้กรีซ**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ ขณะที่นักลงทุนยังรอดูความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ

\*ยูโรทรงตัวในการซื้อขายช่วงเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดยังคงหวังว่ากรีซจะบรรลุข้อตกลงช่วยเหลือได้ในที่สุด แม้ผู้นำทางการเมืองของกรีซได้เลื่อนการตัดสินใจ เพื่อยอมรับการเงื่อนไขของข้อตกลงออกไปอีก 1 วันก็ตาม

\*โฆษกคณะกรรมการการยุโรปกล่าวว่า กรีซได้ผ่านพ้นกำหนดเส้นตายสำหรับการสรุปผลการเจรจา เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทางการเงินรอบสองแล้ว และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

\*ขณะที่นางแอนเจลา เมอร์เคล นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี บอกกับกรีซให้ตัดสินใจโดยเร็ว ในการยอมรับเงื่อนไขสำหรับเงินช่วยเหลือวงใหม่ของสหภาพยุโรป(อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) แต่ผู้นำทางการเมืองของกรีซ ขอเลื่อนการตัดสินใจไปอีก 1 วัน

\*ความล้มเหลวในการได้รับมาตรการช่วยเหลือวงเงิน 1.30 แสนล้านยูโร จะทำให้กรีซเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ และจะทำลายเสถียรภาพของยูโรโซนทั้งหมด

\*นักลงทุนกำลังจับตาดูดอลลาร์ออสเตรเลีย ก่อนการประกาศมติการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย(อาร์บีเอ) ในวันที่ โดยที่นักวิเคราะห์หลายคนในโพลล์รอยเตอร์เชื่อว่า อาร์บีเอ มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.923 บาท

\*09.25 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.94/97 จาก 30.94/98 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.93/95 จาก 30.96/98 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.68/70 จาก 76.58 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3126/27 จาก 1.3129 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ยัง sideways อยู่ คงรอดูเรื่องกรีซ ว่าจะได้ข้อสรุปยังไง แต่โดยรวมแล้ว flow ก็ยังหนุน regional อยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทวันนี้จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 30.85-30.95 โดยนักลงทุนจะรอดูความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ ว่ารัฐบาลกรีซจะยอมรับข้อตกลงเพื่อรับการช่วยเหลือทางการเงินรอบใหม่หรือไม่

อย่างไรก็ตาม มองว่า ภาพรวมของสกุลเงินภูมิภาค ยังคงแข็งแกร่งในช่วงนี้ จากกระแสเงินลงทุน ที่ไหลเข้าสู่เอเชีย

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้